

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17-19 ธันวาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ (17 ธ.ค.59)	<b>พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10</b> -เสนอข่าว สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นภาพพระราชทาน ที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีอัญเชิญมาเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ <a href="http://www.opm.go.th/opm">www.opm.go.th/opm</a> มาประดิษฐานที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ไทยโพสต์ (18 ธ.ค.59)  กรุงเทพธุรกิจ (17ธ.ค.59)	<b>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</b> -เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เปิดเผยการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดตั้งโดย สพฉ. มีอาสาสมัคร องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลัดเปลี่ยนกันดูแลประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่บริเวณท้องสนามหลวง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 14 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2559 ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 321 คน ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล 67 คน และนำส่งโรงพยาบาล 254 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยฉุกเฉินจากอาการเป็นลม หน้ามืด หายใจติดขัด แนะนำประชาชนที่จะเดินทางมา ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม เตรียมเสื้อผ้าที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย รับประทานอาหารให้อิ่ม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง หากป่วยฉุกเฉิน ขอรับบริการได้ที่จุดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินรอบบริเวณพื้นที่สนามหลวง -เสนอข่าว นายสุวัฒน์ ตันยวรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) แถลงภายหลังการประชุม ศตส. ว่า มีการทบทวนเรื่องปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ เป็นลม สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับเส้นทางสำหรับส่งผู้ป่วยไปยังรพ.ศิริราช โดยกทม.มีการวางแผนเส้นทาง ชักซ่อม ห้ามจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ท้องสนามหลวงอาจมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงการมาถวายสักการะ ถวายพระพรชัย ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายเตรียมแผนรองรับประชาชน ทั้งแผนอำนวยความสะดวก แผนจราจร การขนส่งอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการทางการแพทย์ ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการปิดการจราจรเช่นเดิม และจะมีกิจกรรมใหญ่คือ นักปั่นประมาณ 300คน ปั่นจักรยานจาก จ.ชลบุรีมาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม เพื่อเข้าคิวสักการะพระบรมศพ อาจจะมีผลต่อการจราจร แต่ได้มีการเตรียมการรับมือแล้ว
เดลินิวส์ (18 ธ.ค.59)	<b>พระราชทานอภัยโทษ</b> -เสนอข่าว ในการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในเดือน ธ.ค. 59 และต้นปี 60 กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าตรวจสอบสุขภาพผู้ต้องขัง และคัดกรองโรคก่อนปล่อยตัว โดยเน้นตรวจสอบหาโรคติดต่อและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นหลัก เพราะต้องมีการดูแลต่อเนื่อง และคนกลุ่มดังกล่าวต้องกลับเข้าไปอยู่ในชุมชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นในการปล่อยตัวกลับไปอยู่ในสังคมต่อไป
มติชน (17ธ.ค.59)	<b>ปัญหาสิทธิรักษาพยาบาลคนไร้สถานะ</b> -เสนอสรุปว่า นายวิวัฒน์ ตामी เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้สธ.แก้ปัญหาคนไร้สถานะกว่า 1 แสนคน ที่ไม่ได้สิทธิรักษาพยาบาล ประกอบด้วย คนจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ถูกถอดจากบัตรทอง เนื่องจากไม่ใช่คนไทย และกลุ่มเด็กไร้สถานะกลุ่มนักเรียนที่ได้รับสิทธิศึกษาของศธ.หรือนักเรียนกลุ่ม G กว่า 6-7 หมื่นคน ซึ่งสธ.เคยเสนอของบประมาณเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกในสมัย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรมว.สธ. ได้มีการเพิ่มตัวเลขบุคคลไร้สถานะอีก 2 แสนคน แต่กรม.ให้ไปพิจารณาตัวเลขใหม่ในส่วนของเด็กนักเรียนกลุ่ม G และคนจีนโพ้นทะเล ต่อมาในสมัย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นรมว.สธ. ได้มีการเสนอกับ ศธ.เมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา และที่ประชุมกรม.ขอให้ทำตัวเลขใหม่อีกรอบ โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่ม G ให้ประสานกับ ศธ. โดยทราบมาว่าสำนักเลขาธิการกรม.ส่งหนังสือมายังรมว.สธ.ประมาณเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งๆ ที่ตัวเลขกลุ่มคนดั้งเดิมประมาณ 30,000 คนไม่แตกต่างกับของมหาดไทย สธ.เพียงแคื่อยืนยันตัวเลขเท่านั้น ขณะที่เด็กนักเรียนกลุ่ม G ศธ.มีตัวเลขยืนยันประมาณ 69,000 คน คาดว่าใช้เวลาตรวจสอบไม่นาน ที่ผ่านมายุบรวมกับตัวแทนเครือข่ายจำนวนหนึ่งขอเข้าหารือกับ พญ.ประนอม รองปลัด สธ. แต่ดูเหมือนคงไม่มีความคืบหน้า จึงจะขอเข้าพบ นพ.ปิยะสกล และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เพื่อขอให้ขับเคลื่อนเรื่องนี้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (18 ธ.ค.59)</p> <p>มติชน (19 ธ.ค.59)</p>	<p>ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. แต่ติดภารกิจสำคัญ จึงได้มอบให้ นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ในฐานะผู้ประสานข้อมูลบุคคลไร้สถานะและสิทธิ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดย นพ.อภิชาติ กล่าวว่า ได้ประสานข้อมูลกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลกับกระทรวงมหาดไทย และข้อมูลนักเรียนกลุ่ม G กับ ศธ.เพื่อยืนยันตัวเลขไปประมาณ 1 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ และได้ติดตามอยู่ตลอดเวลา หากได้ข้อมูลจะรวบรวมเสนอกรมพิจารณาตามกระบวนการต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิรพงศ์ อุทัยศิลป์ ผอ.รพ.แม่ระมาด จ.ตาก กล่าวว่า ปัญหาของนักเรียนกลุ่ม G คือไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานฟรีตามสิทธิบัตรทอง เนื่องจากไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีการปะปนกันระหว่างลูกหลานของบุคคลที่กำลังรอพิสูจน์สถานะ หรือลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย หรือเด็กที่เดินข้ามฝั่งชายแดนมาเรียนหนังสือ เมื่อกลุ่มเหล่านี้เจ็บป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล ทำให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง หากไม่สามารถจ่ายได้ ก็ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการแต่ละแห่งจะอนุเคราะห์ ในส่วนของ รพ.แม่ระมาดมีการรักษาเด็กกลุ่มนี้ปีละประมาณหลักแสนไปจนถึงล้านคน ซึ่งเรื่องนี้ ผู้บริหาร สธ. ให้ความสำคัญอยู่แล้ว เพียงแต่ตัวเลขต่างๆ อยู่ทั้งกระทรวงมหาดไทยและศธ. ทางออกกรณีแยกตัวเลขได้แล้ว กลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขคืนสิทธิสุขภาพ ก็ควรซื้อบัตรสุขภาพซึ่งปัจจุบันดูแลเด็กถึงอายุ 7 ปี อาจจะขยายมายังเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ด้วย เพื่อให้ครอบคลุมเด็กนักเรียนกลุ่ม G</p> <p>ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวถึงการถอดสิทธิบัตรทองของกลุ่มคนดั้งเดิมหรือคนจีนโพ้นทะเลว่า เมื่อตรวจสอบพบไม่มีเลขประจำตัวประชาชนก็ต้องถอดออกจากบัตรทองตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยและศธ.กำลังเร่งตรวจสอบสิทธิของบุคคลไร้สถานะ หากตรวจสอบผ่านแล้ว รายชื่อจะขึ้นที่ฐานทะเบียนราษฎรและเข้าสู่สิทธิบัตรทองโดยอัตโนมัติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัด สธ. ที่เกี่ยวข้องจะประชุมสรุปตัวเลขและแนวทางการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ดังนั้น ขอให้รอรายละเอียดจากผลการประชุมดังกล่าว</p> <p>ด้านนายวิวัฒน์ ตามี ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการประสานจากศธ. ว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ โดยมีสนย.และกลุ่มประกันสุขภาพ รับผิดชอบ ดังนั้น เครือข่ายจะดูท่าทีและความจริงจังของศธ.ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และหวังว่าทุกกระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เพื่อคนไร้สถานะทั้งหมดได้รับสิทธิสุขภาพขั้นพื้นฐานเป็นของขวัญปีใหม่ 2560</p>
<p>มติชนออนไลน์ (17ธ.ค.59)</p>	<p><b>การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง “การขับเคลื่อนข้อเสนอการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก” จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตามข้อแนะนำ 10 ข้อ ของคณะกรรมการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแสตลาด (18 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.โค้ดมิลค์</b></p> <p>-กล่าวว่า ขอบเขตของร่างกฎหมายที่ค่อนข้างกว้างทำให้เป็นที่ถกเถียงของผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายฝ่าย ล่าสุด “แพทยสภา” พร้อมเครือข่ายกุมารแพทย์ได้ชี้แจงในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการของเด็ก โดยเห็นด้วยในหลักการของร่างพ.ร.บ.ที่ต้องการสนับสนุนให้เด็กไทยได้ดื่มนมแม่ พร้อมทั้งมีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กที่ไม่เหมาะสม แต่รายละเอียดบางอย่างในร่าง อาจทำให้มีปัญหาในทางปฏิบัติจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก</p> <p>ไตรลุจน์ นวะมะรัตน์ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หากร่างพ.ร.บ.นี้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จะกระทบต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งสื่อทีวี รวมถึงมีเดียเอเยนซีด้วย เนื่องจากบริษัทนมมีการใช้บรา โฆษณาลิ้นค่างกลุ่มนี้อยู่ในระดับหนึ่ง โดยข้อมูลจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยระบุว่า ผู้ประกอบการนมเด็กใช้บรา โฆษณาในแต่ละปีประมาณ 10,000-12,000 ล้านบาท หากตามกฎหมายใหม่ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาและการทำกิจกรรมทางการตลาด อาจจะทำให้เม็ดเงินจำนวนนี้หายไป ขณะที่บริษัท นิลเส็นประเทศไทย จำกัด ระบุว่า ปี 2557 งบฯ โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กมีมูลค่ารวมกว่า 12,000 ล้านบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่วนปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท และปี 2559 (เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม 2559) มีมูลค่าการโฆษณาประมาณ 12,000 ล้านบาท</p> <p>ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้ แพทยสภาและเครือข่ายกุมารแพทย์จะมีความเคลื่อนไหวต่อหรือไม่ และ สนช.จะมีปฏิกริยากับความเห็นของเครือข่ายแพทย์ครั้งนี้อย่างไร</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (19 ธ.ค.59)</p>	<p><b>คลัสเตอร์เมดิคัลฮับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า “คลัสเตอร์ เมดิคัล ฮับ” หรือ การตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพในภูมิภาค ว่า แบ่งออกเป็น คณะทำงานย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะบริการทางการแพทย์ คณะอุปกรณ์ทางการแพทย์ และคณะยา</p> <p>ในส่วนของการบริการทางการแพทย์ ขณะนี้ ยังติดปัญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขห่วงว่า หากเกิดศูนย์บริการทางการแพทย์เพื่อให้บริการต่างชาติมากขึ้น จะแย่งแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐจนทำให้กระทบต่อประชาชน ซึ่งมีแนวทางที่จะเปิดให้แพทย์ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานได้ แต่ต้องวางกฎระเบียบให้รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้แพทย์ที่ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งยังติดกฎหมายที่แพทย์ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตของต่างประเทศได้</p> <p>นอกจากนี้ ยังเสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ของกิจการ “บริการทางการแพทย์ 5 กิจการ” ได้แก่ 1.ศูนย์บริการทางการแพทย์ และโรงพยาบาล 2.บริการแพทย์แผนไทย 3.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 4.บริการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ 5.โลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น</p> <p>ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะนี้กำลังพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่จะกำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ซึ่งหากเป็นสินค้าเป้าหมายใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับสูง และมีการวิจัยพัฒนาในไทย อาจเพิ่มสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีสูงสุด เอ 1 หรือยกเว้นภาษี 8 ปี รวมทั้ง ต้องสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยการเร่งรัดให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือแพทย์ของไทยที่ได้รับมาตรฐานบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรม เป้าหมายเบื้องต้นคือ การผลิตทดแทนการนำเข้า</p> <p>ด้าน ผลิตภัณฑ์ยา ขณะนี้ อย.จะเปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตรยาต่างๆ ที่กำลังหมดอายุ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้บริษัทฯ ของไทยนำสูตรไปผลิตเองได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ บีโอไอ ยังมีแผนที่จะดึงดูดผู้ผลิตยารายใหญ่ระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าให้ในเรื่องใดได้บ้าง</p> <p>ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า ในส่วนของการผลิตอาหารเพื่อผู้ป่วยและอาหารเสริม อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ให้ได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุด 8 ปี ในกลุ่มของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และการแปรรูปอาหารที่ใช้เทคโนโลยี</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ หลากหลายเวทีทัศน์ (18 ธ.ค.59)</p>	<p><b>โชนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย จะเด็จ เชาวน์วิไล กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ระบุนโยบายของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอย่างชัดเจน องค์กรเครือข่ายใน จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ศคส.) จ.เชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนรักเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ ทุ่มเทแก้ปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้กวดขันสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย 300 เมตร รวมทั้งวัด และการควบคุมสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่ ที่เปิดอย่างผิดกฎหมาย</p> <p>ล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานบันเทิงใกล้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่แล้ว แต่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเอาใจจริงเอาใจกับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเท่าเทียมกันในทุกกรณี และหวังว่ารัฐบาลจะเร่งกำหนดพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 300 เมตร ซึ่งผลสำรวจประชาชนเกือบ 70% สนับสนุนมาตรการนี้ และมีงานวิจัยชี้ชัดว่า ตรวจจับที่ยังปล่อยให้ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเยาวชนก็ต้องตกเป็นเหยื่อ และตามมาด้วยปัญหาการศึกษา ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และร้ายแรงไปจนถึงเสียชีวิต</p>
<p>ไทยโพสต์ (19 ธ.ค.59) เดลินิวส์ คอลัมน์: X-RAY สุขภาพ (18 ธ.ค.59)</p>	<p><b>โรคซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) สังกัดกรมการแพทย์ กล่าวว่า พบข้อมูลใหม่ว่าประเทศบราซิลมีเด็กเกิดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งแรกคลอดเด็กมีความปกติ แต่ต่อมามีภาวะศีรษะเล็กลงเรื่อยๆ ดังนั้น กุมารแพทย์และสูติแพทย์ต้องวางหลักเกณฑ์ใหม่ในการดูแลทารกแรกคลอดทุกรายที่เกิดจากแม่ติดเชื้อไวรัสซิกาต่อไปจนอายุครบ 2 ขวบ</p> <p>ทั้งนี้ ประเทศไทยมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อซิกากว่า 70 คน ในจำนวนนี้คลอดแล้วกว่า 30 คน เด็กเป็นปกติดี แต่ยังมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (17 ธ.ค.59)</p>	<p>ไม่ทราบว่ามีคามผิดปกติศีรษะเล็กลงเรื่อยๆ เหมือนที่ประเทศบราซิลหรือไม่ ซึ่งจะต้องติดตามเข้าระบบ โดยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ส่วนใหญ่มาจากทางประเทศลาตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศบราซิล ฉะนั้นจะต้องเร่งศึกษาจัดทำชุดข้อมูลเป็นของตนเอง ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็เริ่มเดินทางไปบ้างแล้ว ล่าสุดตนได้รับการทาบถามจากองค์การอนามัยโลก ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เน้นผลกระทบในกลุ่มแม่ลูกอย่างจริงจังในประเทศไทย โดยมีกรมการแพทย์เป็นหลัก ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ต่างๆ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ เผยผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาในสหรัฐ มีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาในสหรัฐทั้งหมด 442 คน พบ 26 คนที่ทารกศีรษะเล็กผิดปกติสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรกที่ติดเชื้อไวรัสซิกา พบว่า ทารกคลอดออกมาศีรษะเล็กผิดปกติเพิ่มขึ้นเป็น 11% และแนะนำหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรเดินทางไปในพื้นที่ซึ่งมีการระบาดของซิกา</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (18 ธ.ค.59) ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ (17 ธ.ค.59) เดลินิวส์,แนวหน้า, ไทยโพสต์ (19 ธ.ค.59)</p>	<p><b>โรคไขหวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กำชับทุกจังหวัดออกมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคไขหวัดนก หลังพบเฮช 5 เอ็น 6 ในสัตว์ปีกที่เกาหลีใต้ แนะนำประชาชนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไขหวัดนก ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรค ไม่มีข้อห้าม สามารถเดินทางไปได้ตามปกติ แต่ขอให้ระมัดระวัง ไม่เข้าใกล้สัตว์ปีกและล้างมือบ่อยๆ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ให้สวมหน้ากากอนามัย รีบไปพบแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422 ตลอด24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว เกาหลีใต้ยกระดับเตือนภัยไขหวัดนกเข้าสู่ขั้นร้ายแรงซึ่งเป็นขั้นสูงสุดครั้งแรก โดยพบการระบาดของไขหวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 6 ในเกาหลีใต้ เมื่อกลางเดือน พ.ย. และระบาดไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องกำจัดเป็ดและไก่ไปแล้วถึง 16 ล้านตัว</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ทางกรมเริ่มฆ่าทิ้งสัตว์ปีกราว 210,000 ตัวที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด เพื่อควบคุมการระบาดของไขหวัดนก นับเป็นการฆ่าหมู่อันดับที่ 5 ในฤดูหนาวปีนี้ของญี่ปุ่น เมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค. ญี่ปุ่นฆ่าทิ้งไก่ 550,000 ตัวในเมืองนิงาตะ และเป็ด 23,000 ตัวในจังหวัดอาโอโมริทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ ได้สั่งห้ามขนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ฟาร์มที่มีการฆ่าสัตว์ปีกด้วย</p>
<p>คมชัดลึก (19 ธ.ค.59)</p>	<p><b>สำรวจภูมิคุ้มกันไขหวัดออกเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีวัคซีนป้องกันไขหวัดออกที่สามารถป้องกันไวรัสเดงกีได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันประมาณร้อยละ 60 แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ 9 ปี และมีบางประเทศขึ้นทะเบียนวัคซีนและฉีดให้ประชาชนแล้ว ขณะที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้สำรวจว่าเด็กเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาแล้วหรือไม่ก่อนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดออก ขณะนี้กรมควบคุมโรคจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการสำรวจภูมิคุ้มกันไขหวัดออกในเด็กไทยอายุ 9-10 ปี โดยจะสำรวจแบบสุ่มเลือกจังหวัด กำหนดประชากร และกระจายการสำรวจให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สะท้อนถึงกลุ่มประชากรเด็กไทยอายุ 9-10 ปี</p> <p>ในการสำรวจจะขออนุญาตเจาะเลือดเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจว่าเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาแล้วกี่ครั้ง ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ใด มีภูมิคุ้มกันครบทั้ง 4 สายพันธุ์แล้วหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน โดยจะใช้เวลาตรวจจากเลือดประมาณ 1 สัปดาห์ คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการสำรวจและแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 จากนั้นจะเสนออนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการให้วัคซีนแก่คนไทยต่อไป ทั้งนี้ หากนำวัคซีนป้องกันไขหวัดออกไปฉีดให้เด็กที่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย จนก่อให้เกิดเป็นโรคไขหวัดออกที่มีอาการรุนแรงได้</p>
<p>ทีวีช่อง สทท. (19 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์วัคซีนโรคระดับชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดี คร. กล่าวว่า สธ. ได้ร่วมกับ ศธ. และ พม. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560-2564 เพื่อลดการระบาดของวัคซีนโรค จาก 172 คนต่อแสนประชากร ให้เหลือ 88 คนต่อประชากรแสนคน โดยมีมาตรการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วสำหรับโรควัคซีนโรคที่มีภาวะต้อยา สธ.ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือแห่งสหรัฐอเมริกา ในการศึกษา วิจัย และจัดการวัคซีนโรคต้อยาในพื้นที่ต่างๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอขอบอก (17 ธ.ค.59)</p>	<p><b>โรคเอดส์ในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอบทความ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ข้อมูลสายด่วน 1663 ให้คำปรึกษาเอดส์และการท้องไม่พร้อม พบว่า ในจำนวนวัยรุ่นที่โทรเข้ามาปรึกษาเพราะกังวลว่าจะตั้งท้อง 2,000-2,500 คน กว่า 80% มีการตั้งท้องจริง แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย และหมายความถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นด้วย ปัญหาเกิดจากการเข้าถึงถุงยางอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขเรื่องทัศนคติที่มองว่าคนใช้ถุงยางอนามัยคือคนที่มีเพศสัมพันธ์ฉาบฉวย แต่ที่จริงคือความรักที่รับผิดชอบต่อกันและกัน และราคาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเข้าถึงยาก ภาครัฐควรสนับสนุนโดยจัดซื้อถุงยางรวมเพื่อให้ราคาถูกลง แล้วให้อสม. อสส. เป็นคนแจก พร้อมกับปลุกฝังทัศนคติใหม่เพื่อช่วยลูกหลานของตัวเอง และสตง.ควรปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบดำเนินการเรื่องนี้ได้</p>
<p>มติชน (19 ธ.ค.59)</p> <p>มติชน (18 ธ.ค.59)</p> <p>สยามรัฐ (19 ธ.ค.59)</p>	<p><b>อากาศหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ประชาชนเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 6 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 160,505 ราย เสียชีวิต 43 ราย และในรายที่มีอาการรุนแรง อาจพบโรคปอดบวมร่วมด้วย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอบอุ่นของร่างกาย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ แนะนำพืชสมุนไพรสดร้อน เช่น พริกขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด กะเพรา โหระพา แมงลัก ผักชี กระเทียม หอมแดง ฯลฯ จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต และช่วยให้อาการหนาวชาบริเวณปลายมือและปลายเท้าลดลง นอกจากนี้ ควรดื่มน้ำสมุนไพรสร้อน คือ น้ำขิง จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นได้ และรับประทานผัก ผลไม้ สมุนไพรสด ร้อน เช่น มะนาว ใบชะมวง ยอดผักตบชวี สับปะรด มะขามป้อม มะแว้งต้น มะแว้งเครือ มีสรรพคุณช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการ ไอ ทำให้ชุ่มคอ หรือนำมาปรุงเป็นอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงไม่สุก เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ ควรออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญคือการรักษาความอบอุ่นร่างกาย สวมเสื้อกันหนาว หมวกผ้าหนาๆ ใช้กระเป๋าผ้าร้อน ช่วยเพิ่มความอบอุ่นร่างกาย ไม่ดื่มเหล้าแก้หนาว เพราะเสี่ยงหัวใจวาย เสียชีวิตได้</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่า ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ง่าย ได้กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจ ทั้งไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก โดยไข้หวัดใหญ่ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงฤดูหนาวในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากช่วงนี้มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 จะมีผู้ป่วยประมาณ 16,500-24,000 รายต่อเดือน ซึ่งอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงปรับเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยง่าย โรคที่พบบ่อยคือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพในช่วงนี้คือ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ละวันดื่มน้ำอุ่น รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม ปรุงสุกก่อนบริโภค ดื่มน้ำสะอาด และรับประทานผักผลไม้วิตามินซีสูง ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลทำความสะอาดทุกครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม รวมทั้งทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด เด็กเล็กและผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี</p>
<p>MGR Online มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ (17 ธ.ค.59)</p>	<p><b>นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพิธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว "นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์" เปิดตัว 2 นวัตกรรม "ดวงตาปลอมเฉพาะบุคคล" จาก รพ.วัดไผ่ มีความเสมือนจริง กลอกตาได้ ไม่หลุดจากเบ้าตา ราคาถูกกว่านำเข้า 10 เท่า เตรียมทำขายต่างประเทศ พร้อมผ่าตัดให้บริการ 999 ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙ และ "นาฬิกาเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำ" ช่วยผู้ป่วยรู้ตัวก่อนหมดสติเสียชีวิต นำมาใช้งานได้ในโรงพยาบาล โดยข้อมูลจากนาฬิกาจะถูกส่งไปยังพยาบาลทันที ทำให้ทราบและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทัน และการใช้งานในผู้ป่วยเบาหวานทั่วไป จะมีการเชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟน ช่วยให้ผู้ป่วยรู้ตัวและเพิ่มระดับน้ำตาลให้ตัวเองได้ทัน ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบจีพีเอส เพื่อส่งข้อมูลให้ญาติทราบด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทัน ขณะนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องความแม่นยำในการตรวจระดับน้ำตาลเทียบกับการตรวจด้วยการเจาะเลือด คาดว่าจะเริ่มต้นในปี 2560 และพยายามทำให้เสร็จและใช้ได้จริงทันวันเบาหวานโลก 14 พ.ย. 2560
new)108 (19 ธ.ค.59)	<p><b>โครงการตาปลอม 999</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโครงการตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตามีจำนวนเพิ่มขึ้น จากสถิติของรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดควักลูกตาเฉลี่ย 50-60 รายต่อปี สาเหตุมาจากอุบัติเหตุและโรคทางตา ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ การทำตาปลอมมีความยุ่งยากและใช้เวลา รพ.เมตตาประชารักษ์เปิดให้บริการตาปลอมมากกว่า 10 ปี เริ่มจากการให้บริการใส่ตาปลอมสำเร็จรูป จนปัจจุบัน ได้ผลิตตาปลอมเฉพาะบุคคล ผู้สูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดปกติที่จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ตาปลอม รพ.เมตตาประชารักษ์ โทร. 0-3438-8712-4 ต่อ 3129 ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 ม.ค. 2565</p>
โพสต์ทูเดย์ (17 ธ.ค.59)	<p><b>กลูตาไธโอน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เตือนการใช้สารกลูตาไธโอนทำให้ผิวขาวทั้งกินหรือฉีด อาจเสี่ยงเกิดภาวะช็อกจนต้องนำส่งโรงพยาบาล และอาจถึงขั้นเสียชีวิต หากกินต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะได้รับผลข้างเคียงทำให้ตัวซีด ตาเหลือง ท้องเสีย เอนไซม์ในตับสูง เป็นต้น ผู้ลักลอบจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท</p>
โพสต์ทูเดย์ (19 ธ.ค.59)	<p><b>กฎหมายคุมมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. เปิดเผยว่า กรมสบส.เตรียมออกร่างกฎกระทรวงควบคุมมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล ที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 โดย สบส.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุมีความครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณสุข ตามนโยบายรัฐบาล</p>
สยามธุรกิจ (17 ธ.ค.59)	<p><b>กระเช้าของขวัญปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ ออย. แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ "Healthier Choice" ในช่วงปีใหม่ เพื่อผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ</p>
บ้านเมือง (19 ธ.ค.59)	<p><b>สปสช.จัดสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดสิทธิการรับบริการฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 9-10 เดือน เพื่อให้สามารถฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560-2564 หญิงตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์ได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งโดยไม่เสียค่าบริการ หากมีข้อติดขัดหรือสงสัย สอบถามได้ที่ สายด่วน 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ (18 ธ.ค.59)	<p><b>จับคลินิกเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ผกก.สน.บางยี่เรือ นำกำลังจับกุม นายโอภาส เจริญวิทย์ อายุ 23 ปี และ น.ส.ณัฐชานันท์ พิทักษ์ชัยกร อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกง โดยการแสดงตนเป็นคนอื่น แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากหลายเล่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนหนึ่ง โดยก่อนหน้านี้อ้างว่ามีผู้เสียหาย 15 ราย เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.บางยี่เรือ ว่าเข้าไปใช้บริการสลายไขมันและทำศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิกวีเมค เลขที่ 367 หมู่ 7 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โดยทราบจากโฆษณาทางเฟซบุ๊ก และได้รับผลข้างเคียง บางรายถึงขั้นเจ็บป่วย หลายรายหน้าอกเกิดปัญหา เมื่อติดต่อขอให้แก้ไขก็ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม สุดท้ายปิดคลินิกหนี สร้างความเสียหายรวมกันประมาณ 2 ล้านบาท จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่านายโอภาส และ น.ส.ณัฐชานันท์ ไม่ได้เป็นแพทย์แต่อย่างใด และยังมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คน</p> <p>คลินิกดังกล่าว มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเป็นผู้ขออนุญาต แต่ให้บริการโดยผู้ต้องหาที่ไม่ใช่แพทย์ และมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การรอดอ้างอิงโฆษณาตามสื่อโซเชียลว่ากระทำโดยแพทย์ จึงสั่งการให้พนักงานสอบสวน เร่งหาความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
กรมประชาสัมพันธ์ (18 ธ.ค.59)	<p><b>อุทกภัย จ.สงขลา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรพงษ์ ฤทธิรักษา นพ.สจ.สงขลา เปิดเผยว่า บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาและริมคลองต่าง ๆ ยังคงมีน้ำท่วมขังจากเหตุฝนตกหนักเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนต้องเดินย่ำน้ำลุยโคลน เสี่ยงต่อโรคน้ำกัดเท้า จึงขอให้ป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทยางทุกครั้งที่ยลุยน้ำ หรือใช้ถุงพลาสติกนำมาประยุกต์เป็นรองเท้าน้ำชั่วคราว หลังจากเดินย่ำน้ำทุกครั้ง ต้องล้างเท้าให้สะอาด ฟอกสบู่ให้ทั่ว และเช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้า หากมีบาดแผล ให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบบาดแผล แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ หากแผลสกปรกควรพบแพทย์ ควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำสกปรกหรือแช่เท้าในน้ำ ส่วนผู้ที่เป็โรคเบาหวานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>ทั้งนี้ จากข้อมูลการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ 4-13 ธันวาคม 2559 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 1,231 ราย รองลงมา โรคน้ำกัดเท้า 955 ราย โรคผิวหนัง 113 ราย โรคระบบกล้ามเนื้อ 81 ราย และโรคตาแดง 21 ราย ตามลำดับ และได้รับการประเมินสุขภาพจิต 4,544 ราย โดยมีความเครียดสูง 29 ราย มีภาวะซึมเศร้า 38 ราย</p>
มติชน (17 ธ.ค.59)	<p><b>เด็กป่วยศิริระโต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอดุลย์ ชูสอน ผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกลี อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญ์ชีวินทร์ ผกก.สภ.เมืองใหม่ เดินทางมาที่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 7 บ้านหนองไหล ต.โคกลี เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด.ช.อุ้มบุญ แก้วอร่า อายุ 3 ปี 2 เดือน ป่วยเป็นโรคศิริระโตผิดปกติ ดวงตาสองข้างบอดสนิท หายใจติดขัดตลอดเวลา มารดาขอให้ผู้ใจบุญช่วยพาไปรักษา</p>
เดลินิวส์ (17 ธ.ค.59)	<p><b>นร.อาหารเป็นพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรัชชัย ชูหน้า รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 (สพป.) เดินทางเยี่ยมเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย จำนวน 66 คน ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลังจากรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน ต้องนำส่งรพ.สุโขทัย แพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือเพื่อบรรเทาอาการ โดยสามารถกลับบ้านได้แล้ว 47 คน เหลือยังต้องเฝ้าสังเกตอาการ 19 คน</p> <p>-น.ส.วันทนี อิศระไพจิตร รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.สุโขทัย กล่าวว่า ได้เก็บตัวอย่างอาหารทุกชนิดและขนมไปตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง คาดว่าจะทราบผลสัปดาห์หน้า</p>
บ้านเมือง (17 ธ.ค.59)	<p><b>ขนมวันเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุภาพร นพ.สจ.ลำปาง เตือนระวังการแจกขนม-เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพในวันเด็กแห่งชาติ โดยไม่จัดหาขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ขนมขบเคี้ยว และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูง รวมทั้งน้ำตาลมา เป็นรางวัลในกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้วันเด็กเป็นวันที่ดีต่อสุขภาพเด็กอย่างแท้จริง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์ (19 ธ.ค.59)	<p><b>ร้องเรียนกลิ่นขี้หมู จ.ลพบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.วังจั่น อ.โคกลีโรง จ.ลพบุรี ร้องทุกข์เรื่องกลิ่นขี้หมู ขอให้ สจ.ลพบุรีลงพื้นที่แนะนำแนวทางการแก้ไขด้วย</p>
ไทยโพสต์ (19 ธ.ค.59)	<p><b>ลักลอบทิ้งขยะเขาค้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมพงษ์ ทองหนู้ย ปลัดอำเภอเขาค้อ กล่าวถึงกรณีการแอบทิ้งขยะบนเชิงเขา ข้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ว่า ได้รับการประสานจากเอกชนเจ้าของพื้นที่แล้ว ยอมรับว่าเป็นขยะจากร้านค้า และบางส่วนมีผู้แอบนำมาทิ้งด้วย จึงให้เร่งขนขยะออกจากพื้นที่ให้หมด ส่วนการปล่อยทิ้งน้ำเสียของร้านค้าบริเวณวัด ได้รับคำชี้แจงจากผู้ประกอบการว่า ถังบำบัดน้ำเสียรวมอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทำให้มีการต่อท่อปล่อยทิ้งน้ำเสียออกโดยตรง โดยทางอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป</p>